

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมการจัด “โครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทักษะศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗” โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพิธีการทูต

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม



กรมพิธีการทูตโดยนางสาวศศิธรทิ์ ต้นกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต ได้ให้ความสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายกับคณะทูตฯ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้นำคณะกรมพิธีการทูตเดินทางไปจังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมหารือร่วมกับนายพุดผิงค์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสำรวจสถานที่ร่วมกัน เพื่อเตรียมการดำเนิน “โครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทักษะศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗” ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม



กิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการประชุมหารือได้แก่

- (๑) สำนักงานจังหวัดเชียงราย
- (๒) ปกครองจังหวัดเชียงราย
- (๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
- (๔) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
- (๕) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
- (๖) ผู้แทนจากโครงการพัฒนาถอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- (๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
- (๘) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

ผลจากการมีส่วนร่วม



การประชุมหารือระหว่างกรมพิธีการทูตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย เป็นการสะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานไทย เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระด้านการต่างประเทศของประเทศไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมนำสำรวจสถานที่ต่าง ๆ โดยเสนอให้ร้อยเรียงเรื่องราวจากโครงการพระราชดำริกำหนดเป็นเส้นทางทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในหลายมิติ ได้แก่ (๑) การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (CLM) ดอยอินทรี (๒) การเยี่ยมชมพื้นที่ป่าชุมชนร่องบอน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องคาร์บอนเครดิตเพื่อการพัฒนายั่งยืน (๓) การเยี่ยมชมโครงการพัฒนา ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นของโครงการฯ อันเป็นการส่งเสริมการเกษตรบนที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา และชนกลุ่มน้อย ตลอดจนชาวไทยพื้นราบ และ (๔) การเยี่ยมชมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale, Chiang Rai ๒๐๒๓” ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งจะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะทูตารวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ อื่น ๆ อย่างเต็มที่

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน



กรมพิธีการทูตได้นำผลจากการหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย
มาจัดทำกำหนดการของโครงการฯ ให้โครงการฯ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในด้านสถานที่ที่นำ
คณะทูตฯ ไปทัศนศึกษา วิทยากรที่บรรยาย
รวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการฯ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
คณะทูตฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความประทับใจ
และพึงพอใจ และการจัดโครงการฯ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของโครงการฯ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กรมพิธีการทูต และยุทธศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง